

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,658,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,558,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ช่วยปฏิบัติงานของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ในช่วงเวลานอกเวลาราชการและวันหยุดซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	608,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	408,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ฯลฯ สำหรับกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกิจการบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ดิน คิม น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ฤงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ फिल्म เมมโมรีการ์ด फिल्मสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากนายอำเภอเมืองนครราชสีมาแล้ว เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จึงขอประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกมล อ่อนน้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก